



ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ
เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติคน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการในสังกัดและผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ รวมทั้ง เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านละเอาะจึงกำหนดนโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านละเอาะ ในโอกาสต่าง ๆ โดยข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดและในกำกับของโรงเรียนบ้านละเอาะ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยกรงศรีของขวัญ ของกำนัล และกำซับ แนะนำผู้ได้บังคับบัญชาและผู้เรียนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น โดยการใช้บัตรอวยพรหรือส่งคำอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการให้ของขวัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ



ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านละเอาะ ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ยึดมั่น ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมถึงการประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ